

ชื่อเรื่อง	ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อ-สกุล นักศึกษา	สมชาย อ่อนเหล่
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทร์ตัน
หลักสูตร	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ.	2567

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ และ 2) เปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมตามแนวคิดของ นันทนา อยู่สบาย ประเภทของการวิจัยเป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,555 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 360 คน โดยใช้วิธีการคำนวณตามสูตรของทาโร ยามาเนะ และใช้แผนการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการศึกษาพบว่า 1) ศึกษาระดับความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย รองลงไป คือ ด้านความปลอดภัยในชีวิต และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย 2) การเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ ความต้องการ สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ